

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12/UBND-PCCC
V/v tăng cường công tác PCCC
trước, trong và sau Tết nguyên
đán Đinh Dậu 2017

Hoài An, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại văn bản số 5133/UBND-NC ngày 10/11/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2017. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy, Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”, Văn bản số 158/TB-VPCP ngày 28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 4, Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin- Thể thao tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; công khai phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng những quy định về PCCC của chủ cơ sở, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời chủ trì, phối hợp ngành cấp trên, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng điện vi phạm quy định của Luật Quảng cáo. Trong quá trình kiểm tra và cấp “Giấy phép thực hiện quảng cáo” phải lưu ý đến các điều kiện an toàn về hệ thống điện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2013/BXD - “Phương tiện quảng cáo ngoài trời”.

3. Phòng Kinh tế- Hạ tầng chủ trì, phối hợp Hạt quản lý Giao thông và Đô thị và các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý, buộc tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sử dụng điện che kín mặt tiền công trình, không đúng với thiết kế đã cho phép, không đảm bảo khoảng cách đến đường dây dẫn điện, vi phạm hành lang an toàn điện; tổ chức kiểm tra an toàn kết cấu của các bảng quảng

cáo có sử dụng điện để phòng trường hợp mưa, bão hoặc gió to làm đổ gây chập điện dẫn đến cháy bằng quảng cáo.

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành và địa phương tăng cường thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, củng cố phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ xử lý tình huống cháy, nổ lớn và phức tạp. Chủ động xây dựng phương án và bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng thường trực đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC tại các chợ phục vụ Tết, khu vui chơi giải trí và các khu vực tập trung đông người. Đồng thời tăng cường công tác thường trực chiến đấu cả về lực lượng và phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời xử lý, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tiến hành đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC, trong đó tập trung vào các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, các địa bàn trọng điểm và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao dễ phát sinh cháy, nổ lớn như: nơi tập trung đông người, karaoke, chợ, các cơ sở sản xuất dệt may, kho hàng hóa lớn, xăng dầu, các cơ sở trong cụm công nghiệp... Trong quá trình kiểm tra cần đặc biệt chú ý tới các biện pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, giải pháp thoát nạn cho con người khi xảy ra cháy, nổ; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan trên diện tích rộng lớn; các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt nhất là hệ thống điện và sử dụng các thiết bị điện, tiêu thụ điện phải đảm bảo an toàn, kiểm tra việc tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC cũng như lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác, đặc biệt vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính và ban đêm; vào các thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra tình trạng hoạt động của lực lượng và phương tiện PCCC của lực lượng PCCC cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các cá nhân trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật về PCCC cũng như việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC.

6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện tốt công tác PCCC, chủ động kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao, như: chợ, cụm công nghiệp, nhà ở liền kề, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí... nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, tránh để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản ảnh hưởng đến an sinh và trật tự an toàn xã hội. Kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự khi có cháy, nổ lớn xảy ra. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy

nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về PCCC nhằm đảm bảo an toàn PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 là cơ quan giúp UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy; (b/c)
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng cảnh sát PCCC số 4;
- Lưu VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Khúc
Nguyễn Hữu Khúc